
sþ. 673. Fyrirspurn [343. mál]
til menntamálaráðherra um vísindastefnu.

Frá Jóni Braga Bjarnasyni.

Hver er vísindastefna ríkisstjórnarinnar og hvenær ætlar hún að ná svipuðum
markmiðum og nágrannalöndin um framlög til rannsókna sem hlutfall af þjóðartekjum?


